

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/ ทอ๕



สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะ ๒ คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของ COVID - 19 เป็นระดับ ๓ คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมาก่อน โดยจังหวัดยโสธรได้แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

๑. ในกรณีเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง

๑.๒ ห้ามข้าราชการและบุคลากร เดินทางไปราชการต่างประเทศยังประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากมีความจำเป็นอย่างยี่งวดหรือเป็นการเข้าร่วมการประชุม ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศแล้ว อาจพิจารณายกเลิกกระงับ หรือเลื่อนการเดินทางให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ออกไปก่อน และจะต้องมีมาตรการป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

๒. ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสม ในการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเป็นรายกรณีไป

๓. ในกรณีที่พบว่าข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้กำชับข้าราชการและบุคลากรดังกล่าวเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย ๑๔ วัน หลังจากการเดินทางกลับถึงประเทศไทย และกรณีที่พบว่ามิใช่หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแจ้งประวัติการเดินทางให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิ บัญปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐

โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕